

KHAI MẠC HỘI THI TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN TOÀN QUỐC 2006

Tối qua 2/8, Lễ khai mạc Hội thi tin học trẻ không chuyên toàn quốc lần thứ 12 - 2006 đã được diễn ra tại Đại học Thủy sản Nha Trang tỉnh Khánh Hoà. Tham dự lễ khai mạc có sự tham dự của đồng chí Vũ Đức Đàm - Thứ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông, đồng chí Bùi Đăng Dũng

Tối qua 2/8, Lễ khai mạc Hội thi tin học trẻ không chuyên toàn quốc lần thứ 12 - 2006 đã được diễn ra tại Đại học Thủy sản Nha Trang tỉnh Khánh Hoà. Tham dự lễ khai mạc có sự tham dự của đồng chí Vũ Đức Đàm - Thứ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông, đồng chí Bùi Đăng Dũng, Bí thư Trung ương Đoàn - Trưởng Ban tổ chức Hội thi cùng toàn thể 186 thí sinh, những gương mặt tiêu biểu trong phong trào Tin học trẻ không chuyên từ các trường tiểu học, THCS và THPT của 53 tỉnh thành và ngành của cả nước. Hội thi tin học trẻ không chuyên toàn quốc là sân chơi thiết thực nhằm cổ vũ khuyến khích, động viên mạnh mẽ việc học tập và ứng dụng CNTT trong thanh, thiếu nhi. Tham dự Hội thi lần thứ 12 này có 53 đơn vị tham gia trong đó có 3 đơn vị ngành (Bưu chính viễn thông, Công An và Hàng Không) với tổng cộng 186 thí sinh. Bên cạnh những đơn vị thường xuyên tham gia, hội thi năm nay chào đón có 4 đơn vị lần đầu tiên tham gia đó là Lào Cai, Điện Biên, Tuyên Quang và Đắk Nông. Nét mới của Hội thi năm nay là đối tượng thi phần mềm sáng tạo được mở rộng hơn bao gồm nhưng thí sinh không tham gia đội tuyển tham dự phần thi chung chính vì vậy số lượng phần mềm tham gia dự thi vòng I nhiều nhất từ trước đến nay. Sau vòng loại sơ tuyển tại các địa phương, Hội đồng chấm thi đã chọn ra 20 phần mềm sáng tạo xuất sắc nhất của 20 thí sinh để tham gia kỳ thi chung khảo. Tuy nhiên, trước ngày diễn ra khai mạc hội thi toàn quốc, 2 thí sinh thuộc đoàn Lạng Sơn đã bỏ cuộc vì vậy sẽ chỉ còn 18 thí sinh tranh tài tại vòng chung khảo phần mềm sáng tạo. Công tác bảo mật và chấm thi năm nay cũng được Ban tổ chức hết sức quan tâm. Tất cả các bài thi và các phần mềm sáng tạo sẽ được chấm trên máy vi tính. Nhằm mục đích động viên tuổi trẻ tích cực học tập công nghệ thông tin, tạo phong trào học tập tin học rộng rãi trong thanh, thiếu nhi, kể từ năm 1995, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ KH-CN, Bộ Bưu chính - Viễn thông cùng phối hợp với Hội tin học Việt Nam tổ chức định kỳ hàng năm kỳ thi Tin học trẻ không chuyên toàn quốc. Kỳ thi lần thứ 12 này cũng sẽ tiếp tục là nơi đua tài của các em, vừa nơi trao đổi học hỏi kinh nghiệm, đồng thời là dịp để các nhà tổ chức, các cấp, các ngành xem xét, nghiên cứu và đề xuất những chính sách, giải pháp nhằm tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và phát huy những tài năng trẻ của đất nước trong lĩnh vực tin học. Bảo Chương